

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดคอร์สตีวเข้มการตลาดให้ผู้ประกอบการ GI คาดช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า GI พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

นายณรินทร์ ศรีสรรพวงค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบหมายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการ GI จัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ด้านการตลาดให้ผู้ประกอบการสินค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เปิดคอร์สตีวเข้มการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายพร้อมสอนเทคนิคนำเสนอผลิตภัณฑ์ผ่าน Story Telling มัดใจผู้บริโภค ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมโนโวเทล พิวเจอร์ปาร์ค รังสิต

นางสาวกนิษฐา กังสวณิช รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขานรับนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลด้านการเพิ่มมูลค่าสินค้าอัตลักษณ์ชุมชน และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) โดยปัจจุบันกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ขึ้นทะเบียนสินค้า GI ไปแล้ว 206 สินค้า สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจของประเทศกว่า 71,000 ล้านบาทต่อปี ควบคู่กับการส่งเสริมให้มีการควบคุมคุณภาพของสินค้า GI ไทย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ตลอดจนขยายช่องทางการตลาดให้กับ GI ไทย เพื่อเร่งเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการในระดับชุมชนอย่างยั่งยืน

นางสาวกนิษฐา กล่าวเพิ่มเติมว่า “กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการอบรม ซึ่งในครั้งนี้เน้นการฝึกและปฏิบัติจริง นอกเหนือจากทฤษฎีที่ได้ปูพื้นฐานไว้ เพื่อให้ผู้ประกอบการ GI นำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดกับสินค้าของตนอย่างมืออาชีพ มีการให้ความรู้ ในหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น การจัดหน้าร้านและการจัด Display สำหรับการออกบูท การจัดโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขายให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ การสร้าง Story ให้กับสินค้า GI ผ่าน Story Telling การสื่อสารกับลูกค้า การสร้างแบรนด์ผ่านเครื่องหมายการค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ในปัจจุบัน และยังให้บริการถ่ายภาพสินค้าของผู้เข้าร่วมการอบรมทำเป็นแคตตาล็อกกลับไปใช้ได้ เป็นต้น” นอกจากนี้ ในช่วงกลางเดือนหน้า กรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ยังมีการจัดอบรมสร้างองค์ความรู้ด้านการตลาดให้ผู้ประกอบการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ด้านการตลาดออนไลน์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ GI ที่สนใจตลาดออนไลน์ด้วย

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจรับฟังการอบรมสามารถรับชม Live สดผ่านทาง Facebook กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือติดตามคลิปการอบรมย้อนหลังได้ที่ Youtube GI Thailand Official Channel

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
31 กรกฎาคม 2567